



## Impormasyon ng Magulang sa Edukasyon sa Buhay Pamilya Kindergarten – Ika-3 Baitang

“Nagbibigay ang mga pamantayan ng Virginia para sa edukasyon sa buhay pamilya ng komprehensibo, sunud-sunod na kurikulum ng K-12. Kasama sa mga ito ang pagtutulong naaangkop sa edad sa pamumuhay ng pamilya at mga relasyon sa komunidad, edukasyon sa pag-iwas, ang halaga ng pagpapaliban sa sekswal na aktibidad, sekswalidad ng tao at pagpaparami ng tao. Idinisenyo ang pagtuturo para isulong ang pakikilahok ng magulang, pagyamanin ang mga positibong konsepto sa sarili at magbigay ng mga mekanismo para makayanan ang panggigipit ng mga kasamahan at ang mga stress ng modernong pamumuhay ayon sa mga yugto ng pag-unlad at kakayahan ng mga mag-aaral.”

<https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education>

Inaprobahan at sinusuri ng Lupon ng Tagapayo sa Kalusugan ng Paaralan para sa Hampton City Schools ang lahat ng materyales sa pagtuturo na ginagamit sa edukasyon sa buhay pamilya. May karapatan ang mga magulang at tagapangalaga na suriin ang programang Edukasyon sa Buhay Pamilya na inaalok ng kanilang dibisyon ng paaralan, kasama ang lahat ng nakasulat at pandagdag na materyales na ginamit sa programa.

### Mga paraan para masuri ang mga materyales:

- Matatagpuan ang buod ng mga paksa at aralin sa [website](#) ng Edukasyon sa Kalusugan at Kagalingan, sa ilalim ng tab na Edukasyon sa Buhay Pamilya.
- Maaaring tingnan ng mga magulang ang mga materyales sa pagtuturo online sa **Parent Square**, sa pamamagitan lamang ng pag-log in at pag-click sa Resources Link (Link ng Mga Mapagkukunan).
- Inilalagay ang kompletong hard copy ng lahat ng naka-print na materyales at paglalarawan ng lahat ng audio-visual na materyales sa media center ng paaralan o sa vault ng pangunahing tanggapan, at ginawang available para sa pagsusuri sa sinumang magulang o tagapangalaga sa oras ng tanggapan ng paaralan bago at sa panahon ng taon ng pag-aaral sa pamamagitan ng appointment. Para masuri ang mga materyales, mangyaring makipag-ugnayan sa guro ng kalusugan at kagalingan ng iyong anak.

Maaaring i-opt out ng mga magulang ang kanilang anak sa pagtuturo sa buhay pamilya. ***Kung ayaw mong lumahok ang iyong anak sa Buhay Pamilya, mangyaring magsumite ng liham sa guro ng iyong anak bago ang simula ng pagtuturo (tingnan ang petsa ng pagtuturo sa ibaba).*** Mangyaring isama ang buong pangalan, baitang, at pangalan ng paaralan ng iyong anak sa liham. Para sa mga batang mag-o-opt out, magsasaayos ang guro ng mga alternatibong aralin kapalit ng mga aralin sa Edukasyon sa Buhay Pamilya. Kung gusto mong makatanggap ang iyong anak ng pagtuturo sa Edukasyon sa Buhay Pamilya, walang kang kinakailangang gawin sa iyong bahagi.

Kung gusto mong suriin ang mga pamantayan ng pag-aaral para sa Edukasyon sa Buhay Pamilya, matatagpuan ang kopya ng mga pamantayan ng pag-aaral: [DITO](#). Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa anumang aspeto ng aming Programang Buhay Pamilya sa Hampton City Schools, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa tanggapan ng Edukasyon sa Kalusugan at Kagalingan.

### Mga Paksang Itinuro sa Edukasyon sa Buhay Pamilya ayon sa baitang.

<b>Kindergarten</b>	FLE K.4 Makikilala ng mag-aaral na ang bawat isa ay miyembro ng isang pamilya at may iba't ibang anyo ang mga pamilya. FLE K.5 Tutukuyin ng mag-aaral ang mga miyembro ng kanyang sariling pamilya
<b>Ika-1 Baitang</b>	FLE 1.4 Magkakaroon ang mag-aaral ng pag-unawa sa kahalagahan ng isang pamilya at ng iba't ibang pattern ng pamilya. FLE 1.5 Tutukuyin ng mag-aaral ang mga miyembro ng pamilya at ang kanilang mga responsibilidad sa pag-ambag sa matagumpay na paggana ng pamilya.



<b>Ika-2 Baitang</b>	FLE 2.7 Ihahanda ang mag-aaral na magsabi ng “hindi” at magsasabi nang pribado sa isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang, tulad ng magulang, guro, ministro, lolo't lola, o tagapangalaga tungkol sa hindi naaangkop na pakikipag-ugnayan ng mga miyembro ng pamilya, kapitbahay, estranghero, at iba pa.
<b>Ika-3 Baitang</b>	FLE 3.11 Ipapakita ng mag-aaral sa iba kung paano tumugon nang naaangkop sa mga mabubuting ugnayan at kung paano haharapin ang mga hindi naaangkop na pakikipag-ugnayan mula sa mga kamag-anak, kapitbahay, estranghero, at iba pa.

**Magaganap ang pagtuturo sa Buhay Pamilya sa \_\_\_\_\_.**